

1. สังคม -- พิษณุโลก
2. จังหวัดพิษณุโลก
3. โรคพิษสุนัขบ้า

ปศุสัตว์เมืองสองแควป้องกันพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสุนัขและแมวจัดในพื้นที่

ในช่วงฤดูร้อนทุกปี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหลายหน่วยงานจะร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสุนัขและแมวจัดภายในวัด ตามพระภิกษุ นาย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าโองนางเมธ เจ้าที่จุฬารามวัดอภัยสิทธิ์ อัครราชกุมารี เป็นประจำทุกปี โดยในปีที่ได้นำมากรกิจกรรมที่บริเวณวัดจันทระวันตบ อ.เมืองพิษณุโลก มี นายพิพัฒน์ เอมภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเพื่อเปิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าโองนางเมธ เจ้าที่จุฬารามวัดอภัยสิทธิ์ อัครราชกุมารี และโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจัดในวัดโดยวิธีการทำหมันจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก

ใจความไม่เข้าใจของประชาชน และปลูกจิตสำนึก “รัก...เลี้ยง...ต้องรับผิดชอบ”

นายพิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสุนัขและแมวจัดภายในวัด ถือเป็น “โมเดล” หนึ่ง จากการสำรวจประชากรสุนัขแมว ตามวัดในพื้นที่ต่าง ๆ ปัจจุบัน มีจำนวนกว่า 10,000 ตัว โดยวันนี้ ที่วัดจันทระวันตบมีสุนัขและแมว ที่ต้องผ่าตัดทำหมัน จำนวนกว่า 100 ตัว ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขยายจำนวนสัตว์ และเพื่อสุขอนามัยที่ดี ของประชาชนและผู้ที่มาทำบุญ เพื่อป้องกันโรคติดต่อในสุนัข และแมวจัดภายในวัด



ขณะที่ นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อชนิดที่ติดคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่มีความอันตรายและน่ากลัวเป็นอย่างมาก คานหรือสัตว์ที่เป็นโรคนั้นแล้วไม่มีการรักษาให้หายได้ ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้พยายามกำจัดโรคนี้ไปให้หมดแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ และสภาพหลังจากมีพระบรมราชโองการให้ประกาศพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 มีผลทำให้สถิติของสัตว์ที่ติดจากโรคพิษสุนัข

บาลลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม แต่ในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายังคงมีอยู่ เพื่อกำจัดโรคนี้ให้หมดไป อีกทั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความปลอดภัยครบทุกด้าน